

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những bộ phận nào?



Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY

Tính nhất nguyên chính trị	Tính thống nhất	Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân.	Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị
<i>Tính nhất nguyên chính trị thể hiện thế nào?</i>	<i>Tính thống nhất thể hiện thế nào?</i>	<i>Sự gắn bó mật thiết giữa hệ thống chính trị với nhân dân được thể hiện thế nào?</i>	<i>Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị ở nước ta được thể hiện thế nào?</i>
<ul style="list-style-type: none">• Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các đảng chính trị đối lập.• Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.• Nhất nguyên về tư tưởng.	<ul style="list-style-type: none">• Dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền đó là Đảng Cộng sản Việt Nam• Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam với nội dung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.• Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động hệ thống chính trị.	<ul style="list-style-type: none">• Đảng là ngọn cờ tập hợp quần chúng. Sức mạnh của Đảng là gắn kết với nhân dân, là tồn tại và hoạt động trong lòng dân• Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân• Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là hình thức tập hợp, tổ chức của chính các tầng lớp nhân dân.• Là trường học dân chủ của nhân dân.	<ul style="list-style-type: none">• Đặc điểm nổi bật của hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị đại diện cho nhiều giai cấp, tầng lớp nhân dân.• Lịch sử nền chính trị Việt Nam là cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền và bắt đầu từ mục tiêu giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập dân tộc.• Sự kết hợp tính giai cấp và dân tộc được khẳng định trong bản chất của từng tổ chức trong hệ thống chính trị.

BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA LÀ GÌ?

01

Hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân.

02

Tính dân chủ: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

03

Hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất thống nhất không đối kháng.

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Mục tiêu

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nhằm xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN.

Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

BẢN CHẤT NỀN DÂN CHỦ XHCN

Bản chất chính trị: Là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, trên mọi lĩnh vực đều thực hiện quyền lực thuộc về nhân dân.

Bản chất kinh tế: Dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nền kinh tế phát triển cao lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân lao động.

Bản chất tư tưởng văn hóa: Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân làm hệ tư tưởng chủ đạo với mọi hình thái ý thức xã hội khác, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị

01

Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới Hệ thống chính trị.

02

Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân